



# ข่าวสำนักงาน ป.ป.ช.

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  
361 ถนนนทบุรี ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000

ข้อสัตย์ เป็นธรรม มีอาชีพ โปร่งใส ตรวจสอบได้

ศูนย์ข้อมูล ป.ป.ช.

1205



www.nacc.go.th

## ผู้ตรวจราชการฯ ลงพื้นที่ตรวจราชการ ในเขตพื้นที่ ภาค 5

นายภูเทพ ทวีโชติธนากุล ผู้ช่วยเลขาธิการฯ รักษาการในตำแหน่งผู้ตรวจราชการสำนักงาน ป.ป.ช. พร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ในเขตพื้นที่ภาค 5 จำนวน 4 แห่ง โดยมีข้าราชการและเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับคณะผู้ตรวจราชการ พร้อมรายงานผลการปฏิบัติงานตามกลุ่มภารกิจด้านต่าง ๆ เช่น ด้านปราบปรามการทุจริต ด้านตรวจสอบทรัพย์สิน ด้านป้องกันการทุจริต ด้านอำนวยความสะดวกและงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน

ในวันที่ 12 มีนาคม 2567 ลงพื้นที่ตรวจราชการ ณ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดลำปาง นำการรายงานโดย นายเปรมจิต แจ่มใสดี ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดลำปาง

วันที่ 13 มีนาคม 2567 ลงพื้นที่ตรวจราชการ ณ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดลำพูน นำการรายงานโดย นางอรดี ไกรยุทธศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดลำพูน

วันที่ 14 มีนาคม 2567 ลงพื้นที่ตรวจราชการ ณ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเชียงใหม่ นำการรายงานโดย นายนิรันดร ศรีภักดี ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 15 มีนาคม 2567 ลงพื้นที่ตรวจราชการ และเดินทางไปตรวจการก่อสร้างอาคาร ณ สำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 5 นำการรายงานโดย นายสุชาติ กรวยกิตานนท์ ผู้ช่วยเลขาธิการฯ ป.ป.ช. ภาค 5

โดยนายภูเทพ ทวีโชติธนากุล ผู้ช่วยเลขาธิการฯ รักษาการในตำแหน่งผู้ตรวจราชการสำนักงาน ป.ป.ช. ได้รับฟังปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานจากเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติโดยตรง และได้ให้ข้อเสนอแนะและแนวทางการปฏิบัติงานของแต่ละภารกิจให้บรรลุเป้าหมายตามนโยบายของคณะกรรมการ ป.ป.ช. เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. และนโยบายของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสำนักงาน ป.ป.ช. เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในด้านการแก้ไขปัญหาการทุจริต ซึ่งจะทำให้สามารถแก้ไขปัญหาการดำเนินงานได้อย่างรวดเร็ว ทันเหตุการณ์ ตลอดจนช่วยประสานแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในพื้นที่

นอกจากนี้ ผู้ตรวจราชการฯ ได้ให้กำลังใจในการปฏิบัติงานราชการแก่บุคลากรทุกฝ่าย ตลอดจนเน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่พัฒนาตนเอง ศึกษาและติดตามการเปลี่ยนแปลงของข้อกฎหมาย และให้นำเทคโนโลยีมาช่วยในการสนับสนุนการดำเนินงาน เพื่อให้เกิดความรวดเร็วและประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานอีกด้วย

“ข้อสัตย์ เป็นธรรม มีอาชีพ โปร่งใส ตรวจสอบได้”

สำนักงาน ป.ป.ช.



Office of the National Anti – Corruption Commission  
361 Nonthaburi Rd., Tha-sai District, Amphur Muang, Nonthaburi 11000, Thailand  
Nacc Hotline 1205

Website



Facebook

